



นิวเจนพลัส

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดงาน “มา ณ สารคาม” มหกรรมแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองมหาสารคาม (ตักสิลานคร) มุ่งเผยแพร่ชื่อเสียงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคามให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ณ ศูนย์สรรพสินค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์

“มา ณ สารคาม” กิจกรรมสร้างสรรค์ที่ดีของกลุ่มนิสิตเอกการประชาสัมพันธ์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่น รวมถึงนักเรียนนักศึกษาต่างถิ่นที่เดินทางมาศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 3 ด้าน คือ 1.นิทรรศการวัฒนธรรมประเพณี “วิถีชาวคาม” คือการนำเสนองานความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชาวมหาสารคาม เปิดโอกาสให้ผู้ชมงานสัมผัสประสบการณ์จริง ปฏิบัติการจริง การทำการเกษตรแบบเกษตรพอเพียง การทอเสื่อผ้าไหม การผลิตกลองยาว เครื่องมือทำมาหากินของชาวมหา

สารคาม ประเพณีบุญเบิกฟ้ามหาสารคาม 2.นิทรรศการด้านอาหาร “กินอย่างไทสารคาม” เป็นการจัดแสดงชุดอาหารท้องถิ่นเสื่อซื่อ พร้อมสาธิตการปรุงรสตามสูตรไทสารคามให้ได้ลิ้มลองกัน เช่น ไก่ศรีมโคกก่อ จากฟาร์มโคกก่อ หมี่กรอบยายก็ ปลาข้าวบอง ขนมเทียนแก้ว เป็นต้น และ 3.นิทรรศการแหล่งท่องเที่ยว “เลาะสารคาม” การให้ข้อมูลและเกร็ดสาระเด่นจำเพาะของสถานที่ที่มาด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วย องค์พระธาตุนาตูน หอนาฬิกาวนอุทยานโกสัมพีน้อยได้ทำโมเดลจำลองการแสดงภาพถ่ายแบบ 3 มิติ

นายจิรเมธ พุทธิโค นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย



ลัยมหาสารคาม หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า จุดเด่นของงาน “มา ณ สารคาม” อยู่ที่ เป็นการจัดนิทรรศการมีชีวิตคือ ผู้เข้าชมงานสามารถสัมผัสกับเรื่องราวต่างๆ อันได้แก่ งานด้านวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตอาหารท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองมหาสารคาม หลากๆ กิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าชมให้มีประสบการณ์จริง เป็นการเปิดมิติและมุมมองใหม่ๆ ของจังหวัดมหาสารคามที่ใครหลายคนอาจจะไม่เคยเห็น

อีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างโอกาสการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มนิสิตผู้จัดงาน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงชาวมหาสารคามและผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะได้เล็งเห็นว่า

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่าและแตกต่างของจังหวัดมหาสารคาม เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ควรหาโอกาสเดินทางมาสัมผัสสักครั้ง